

THƯ MỤC

TẠP CHÍ NGÂN HÀNG SỐ 19 NĂM 2018

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Ngân hàng số 19 năm 2018.

1. Thành công điều hành chính sách tiền tệ trong giai đoạn hiện nay ở Việt Nam/ Nguyễn Văn Tuấn// Tạp chí Ngân hàng .- Số 19/2018 .- Tr. 2 – 9

Tóm tắt: Chính sách tiền tệ (CSTT) ở nước ta có mục tiêu cao nhất là kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, góp phần giải quyết việc làm và đảm bảo các vấn đề an sinh xã hội. CSTT là một trong số các chính sách kinh tế vĩ mô, do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam xây dựng và điều hành theo chủ trương trong từng thời kỳ của Chính Phủ, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm phù hợp với các chính sách kinh tế vĩ mô khác, đặc biệt là chính sách tài khóa. Bài viết góp phần làm rõ thành công trong điều hành CSTT của NHNN, thực hiện một số mục tiêu kinh tế vĩ mô chủ yếu trong thời gian gần đây, trực tiếp là năm 2017 và 8 tháng đầu năm 2018, đưa ra một số khuyến nghị.

Từ khóa: Chính sách tiền tệ; Kinh tế vĩ mô; Ngân hàng Nhà nước

2. Xu hướng ngân hàng mở trong bối cảnh toàn cầu và sự chuẩn bị của Việt Nam/ Nguyễn Minh Sáng// Tạp chí Ngân hàng .- Số 19/2018 .- Tr. 10 – 13

Tóm tắt: Bài viết phân tích xu hướng phát triển ngân hàng mở cũng như các vấn đề liên quan đến việc ứng dụng ngân hàng mở trên phạm vi toàn cầu. Bài viết cũng nêu những cơ hội của ngân hàng mở đối với ngân hàng và khách hàng kết hợp với tình hình thực tế để đề xuất khả năng ứng dụng ngân hàng mở vào hoạt động kinh doanh ngân hàng tại Việt Nam.

Từ khóa: Ngân hàng mở; Hoạt động ngân hàng

3. Chất lượng nguồn nhân lực ngân hàng thương mại với chiến lược phát triển ngành Ngân hàng đến 2025 và định hướng 2030/ Lê Văn Hình, Nguyễn Văn Lành// Tạp chí Ngân hàng .- Số 19/2018 .- Tr. 14 – 18

Tóm tắt: Chất lượng nguồn nhân lực của hệ thống ngân hàng được đề cập trong bài viết là mức độ về năng lực của đội ngũ nhân lực đáp ứng được yêu cầu chiến lược phát triển hệ thống ngân hàng đặt ra. Trong thời gian qua, mặc dù nguồn nhân lực của hệ thống TCTD đã được cải thiện đáng kể, tuy vậy, Chính phủ vẫn đặt ra yêu cầu chú trọng phát triển nguồn nhân lực của ngành Ngân hàng đảm bảo cho việc thực hiện thắng lợi các mục

tiêu chiến lược. Bài viết này nhằm thảo luận nêu một số hạn chế, bất cập về nguồn nhân lực NHTM, qua đó, đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực NHTM để thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển ngành Ngân hàng đến 2025 và định hướng 2030.

Từ khóa: Nguồn nhân lực; Ngành Ngân hàng; Ngân hàng thương mại

4. Ảnh hưởng của thông tin bổ sung vào danh mục VN30 đến sự thay đổi giá của các cổ phiếu/ Lê Như Hiếu, Trương Đông Lộc// Tạp chí Ngân hàng .- Số 19/2018 .- Tr. 22 – 25

Tóm tắt: Mục tiêu của nghiên cứu này là đo lường ảnh hưởng của thông tin bổ sung vào danh mục VN30 đến sự thay đổi giá của các cổ phiếu. Sử dụng dữ liệu giá của 61 cổ phiếu được niêm yết bổ sung vào danh mục VN30 trong giai đoạn từ năm 2012-2018, kết quả kiểm định thống kê cho thấy giá của các cổ phiếu đã tăng bình quân 0,2% ở phiên trước và 0,23% ở phiên sau ngày công bố thông tin bổ sung cổ phiếu vào danh mục. Thêm vào đó, nghiên cứu này còn ghi nhận sự đảo chiều của giá cổ phiếu ở phiên thứ 8 sau ngày công bố thông tin với mức giảm giá bình quân 0,26%. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu còn chỉ ra rằng sự tăng giá của cổ phiếu được duy trì và có xu hướng tăng trong 4 phiên liên tiếp sau ngày công bố thông tin. Tuy nhiên, giá của các cổ phiếu không có sự thay đổi vào ngày các cổ phiếu chính thức được niêm yết bổ sung vào danh mục VN30.

Từ khóa: Giá cổ phiếu; Niêm yết bổ sung; Danh mục VN30

5. Niêm yết chéo cổ phiếu trên thị trường quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam/ Dương Ngân Hà// Tạp chí Ngân hàng .- Số 19/2018 .- Tr. 26 – 30

Tóm tắt: Cùng với sự phát triển của thị trường chứng khoán (TTCK) trong thời gian qua, nhu cầu huy động vốn tăng cao khiến các doanh nghiệp gặp khó khăn do mức độ hấp thụ vốn của thị trường trong nước là có hạn. Niêm yết trên thị trường quốc tế là hướng đi mà các doanh nghiệp Việt Nam đã và đang cân nhắc thực hiện trong thời gian qua. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có doanh nghiệp Việt Nam nào thành công trong hoạt động niêm yết chéo trên thị trường quốc tế. Trên cơ sở phân tích cơ hội, thách thức, điểm mạnh, điểm yếu của nhóm 30 doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường thuộc chỉ số VN30 đối với hoạt động niêm yết chéo cổ phiếu trên thị trường quốc tế, bài viết đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm thúc đẩy hoạt động niêm yết chéo của doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới.

Từ khóa: Niêm yết chéo cổ phiếu; Thị trường quốc tế; Doanh nghiệp Việt Nam

6. Quản lý tài chính cá nhân và quản lý gia sản ở Việt Nam/ Nguyễn Thanh Phương// Tạp chí Ngân hàng .- Số 19/2018 .- Tr. 31 – 36

Tóm tắt: Mỗi cá nhân, gia đình đều phải đối mặt với các vấn đề liên quan đến thu nhập, chi tiêu, đầu tư và có các mục tiêu trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đối với các vấn đề trên. Tuy nhiên, mỗi cá nhân, gia đình sẽ có phương thức và kết quả thực hiện khác nhau. Có cá nhân, gia đình rất quan tâm đến việc quản lý tài chính cá nhân và gia sản của mình nhưng trái lại, nhiều người không để tâm. Do đó, tài sản của họ có thể được duy trì và sinh lời hoặc giá trị tài sản bị giảm dần và rơi vào trạng thái túng thiếu, cuộc sống trở nên nghèo khó. Vì vậy, việc nhận thức đúng đắn về quản lý tài chính cá nhân, quản lý gia sản có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi thành viên trong gia đình và xã hội. Bài viết sẽ giới thiệu sơ lược về quản lý tài chính cá nhân, quản lý gia sản, thực trạng quản lý tài chính cá nhân, quản lý gia sản ở Việt Nam; đánh giá các hạn chế và đề xuất các khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động này ở Việt Nam.

Từ khóa: Quản lý tài chính cá nhân; Quản lý gia sản

7. Nâng cao khả năng thu hồi nợ vay theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế/ Hoàng Đăng Đích// Tạp chí Ngân hàng .- Số 19/2018 .- Tr. 39 – 43

Tóm tắt: Bài viết tập trung đánh giá những kết quả đạt được, các khó khăn vướng mắc của ngành Ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong triển khai Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, đặc biệt khó khăn trong công tác thu hồi nợ hiện nay. Qua đó, đề xuất một số khuyến nghị đối với các Bộ, ngành, chính quyền địa phương và ngư dân để nâng cao hiệu quả triển khai Nghị định 67/2014/NĐ-CP cũng như giúp các ngân hàng thương mại nâng cao khả năng thu hồi nợ vay theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP.

Từ khóa: Nghị định 67/2014/NĐ-CP; Thu hồi nợ; Ngân hàng thương mại

Trung tâm Thông tin Thư viện